



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
29 พฤษภาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, โปสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควส, tnnthailand, isaranews, newstv, nationtv, kaahoon, thaipbs, thestandard, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงการทำงานของ สร. ต่อการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมาว่า อยู่สูงกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก แม้ก่อนหน้านี้จะมีมาตรการป้องกันที่หลุดบ้าง เช่น สนามมวย แต่สามารถติดตามผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา และขยายผลด้านการป้องกันได้ ส่วนกรณีที ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงรับเชื้อในประเทศมากขึ้นเพราะยอมให้กลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าพื้นที่ ยอมรับว่าเป็นเพียงช่วงแรก แต่หลังจากนั้น 2-3 สัปดาห์ สามารถควบคุมได้ สร.มีมาตรการตรวจรักษา กักกันตัว ทำให้การควบคุมปัจจุบันมีประสิทธิภาพ ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นรอบที่สอง ยอมรับว่าเกิดขึ้นได้ แต่ สร. ไม่ประมาท พร้อมดูแล และขอความสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎร ในข้อเสนอเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อสม.ด้วย ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า สร. การ์ดไม่ตก และขอให้ประชาชนตั้งการ์ดสูงไว้ตลอดเวลาร่วมกัน ส่วน พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ใช้ขณะนี้ ครม. เคยมีมติให้ใช้แค่ 3 เดือน แต่ต้องต่อทุกเดือน ดังนั้นรอบนี้ถือว่าครบแล้ว และประเทศไทยพร้อมเดินออกจากมาตรการดังกล่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวอินโฟเควส, ข่าวหุ้น, nationweekend, bangkokbiznews, js100, thansetthakij, newtv, tnnthailand, workpointnews, acnews) ทีวีทุกช่อง

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย วันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จำนวน 11 ราย ต้องอยู่ในสถานกักกันตัวที่รัฐจัดให้ ซึ่งคนกลุ่มนี้ทุกคนต้องเข้าสู่ระบบกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค 14 วัน ทำการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง ระหว่างกักตัววันที่ 3 - 5 และ 11 - 13 หากพบว่าป่วยจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, newstv, acnews)

-นายธนิตพล ไซยันทน์ ที่ปรึกษา รมว.สร. กล่าวว่า วันที่ 28 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันสุขบัญญัติแห่งชาติ” มีเป้าหมายปลูกฝังและสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ เป็นภูมิคุ้มกันโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องการสร้าง New Normal ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ในวันสุขบัญญัติแห่งชาติปีนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเริ่มต้นพัฒนา “ฐานวิถีชีวิตด้วยสุขบัญญัติ” เน้น “สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ” และขอเชิญประชาชนและ อสม. ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ โดยการส่งคลิปวิดีโอประกอบเพลงเข้าร่วมประกวดในเรื่อง “การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า ปัจจุบันแบ่งกลุ่มในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายสอบสวนโรค กลุ่มที่ 2 คือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และกลุ่มที่ 3 คือการค้นหาเชิงรุก ซึ่ง รมว.สร. ได้มีนโยบายในการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยให้มีการตรวจผู้ต้องสงสัยอย่างเต็มที่และครอบคลุมทั่วประเทศ เบื้องต้นต้องตรวจอย่างน้อย 100,000 ตัวอย่าง ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนในหลายจังหวัด คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน เพราะทำพร้อมกัน และมีห้องปฏิบัติการครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งฐานข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การจับสัญญาณการระบาดของโรคได้

#### มาตรการของ ศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โปสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดสะสม 57 ราย รักษาหายสะสม 2,945 ราย ยังรักษาใน รพ. 63 ราย พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 11 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,065 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ เป็นกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้าสถานกักกันที่รัฐบาลจัดไว้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย 1 ราย ประเทศกาตาร์ 6 ราย และประเทศคูเวต 4 ราย หลัง ๆ อาการของผู้ป่วยที่พบมากขึ้นคือ จมูกไม่ได้กลิ่นและไม่มีอาการ ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่

-ประเทศไทยพบผู้ป่วยมากในเดือนมีนาคม และมีการลดลงมาเรื่อย ๆ อาจจะบอกได้ว่าประเทศไทยมีการรายงานผู้ป่วยในประเทศเป็น 0 ราย เพราะที่พบใหม่เป็นการนำเชื้อมาจากต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด คือ มาเลเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น รวมผู้ป่วยในสถานกักกันโรคฯ สะสม 128 ราย ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทยร้อยละ 98.4 มาจากประเทศ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย และคาซัคสถาน เป็นจำนวนมากใน 4 อันดับแรก และคาดหวังว่าไม่ยากเห็นระลอกคลื่นผู้ป่วยใหม่ในประเทศ

-ทั้งนี้ ยังต้องเฝ้าระวังโรคและค้นหาการติดเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์ 2.ผู้ต้องขังแรก

## ประเด็นข่าว

รับ 3.กลุ่มอาชีพพบปะผู้คนจำนวนมาก 4.กลุ่มอื่น ๆ ตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา ตั้งเป้าไว้เกือบแสนคนทั่วประเทศ ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 2.บุคคลในกลุ่มชุมชนแออัด 3.บุคคลในศูนย์พักพิง 4.เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ 5.บุคคลในร้านอาหาร และ 6.บุคคลในโรงเรียน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-สพฐ. ร่วมติดตามการเยี่ยมเสริมพลัง และหารือแนวทางเพื่อผ่อนผันให้เปิดสถานศึกษา ร่วมกับกรมอนามัย ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยกรมอนามัยแนะนำกรอบแนวทาง 6 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรค มีมาตรการคัดก่อนเข้าสถานศึกษา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้มีจุดบริการล้างมือ จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน มิติที่ 2 การเรียนรู้ โดยสนับสนุนสื่อความรู้ป้องกันโรคโควิด 19 มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กในพื้นที่ห่างไกลมาก มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง มีการเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย แนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม มิติที่ 5 นโยบาย มีแผนงาน โครงการรองรับ แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดบทบาทหน้าที่และสื่อสาร และมิติที่ 6 การบริหารการเงิน โดยพิจารณาการใช้งบประมาณสำหรับการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ตามความเหมาะสม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-การกีฬาแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับ 13 ชนิดกีฬาอาชีพ หารือถึงแนวทางเสนอแผนงาน ดำเนินงาน และมาตรการในการจัดการแข่งขัน เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการเตรียมการผ่อนปรนระยะที่ 3 ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ ขณะที่ "เทนนิส" เตรียมเปิดคอร์ตแข่งขันชิงแชมป์ โดยมีการวางมาตรการจัดการแข่งขันกีฬาใหม่ที่ปรับเปลี่ยนจากเดิม 11 ข้อหลัก คือ 1.จำกัดผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อลดความแออัด 2.การเปลี่ยน แคนนักกีฬา จะเดินคนละฟาก ของสนาม 3.นักกีฬาจะหยิบจับ เฉพาะลูกเทนนิสที่ทำสัญลักษณ์ ว่าเป็นของตนเองเท่านั้น 4.จำกัด จำนวนผู้กำกับเส้น 5.จำกัดเด็ก เกือบบอล 6.จำกัดผู้ติดตามนักกีฬา 7.แข่งขันในระบบปิด ไม่ให้มีผู้เข้าชม 8.จำกัดสื่อมวลชน 9.จำกัด เจ้าหน้าที่สนาม 10.การชำระค่าสมัครการแข่งขันให้ชำระเงินผ่าน QR Code หรือโอนเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ 11.เจ้าหน้าที่ประสานงานนักกีฬาต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และใส่เฟซชิลด์ตลอดเวลา

## ประเด็นที่มีผลกระทบ

### 1. มาตรการผ่อนปรนเฟส 3

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เรียกประชุม ศบค. กลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการต่างๆ ในระยะที่ 3 ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุป รวมถึงการปรับลดเวลาเคอร์ฟิว นอกจากนี้ ยังหารือถึงการเตรียมการที่จะเปิดภาคเรียนในต้นเดือนก.ค.

-ศบค. กลุ่มย่อย เห็นชอบให้ลดเวลาเคอร์ฟิวลง 1 ชั่วโมง จากเดิม 23.00-04.00 น. เป็น 23.00-03.00 น. นอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับเวลาการปิดห้างสรรพสินค้า จากเดิมที่ให้ปิดในเวลา 20.00 น. เป็นปิดในเวลา 21.00 น. และให้ร้านค้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดบริการได้เพิ่มเติม และยังคงมีการผ่อนปรนโดยอนุญาตให้ร้านนวดแผนไทยกลับมาเปิดให้บริการได้ ส่วนร้านตัดผม อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการเพิ่มเติมให้สามารถทำสีผมได้ แต่ต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการอนุญาตนั่งรับประทานอาหารภายในร้านด้วยกัน สำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มประมาณ 4-6 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)

-พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เผยว่า ยังมีหลายประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยเฉพาะกิจกรรมกิจการในกลุ่มสีเหลืองที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมาก จะต้องไปหารือให้ได้ว่าข้อยูติเชิงรายละเอียดในที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 29 พ.ค. เบื้องต้น สมช. เสนอให้ผ่อนคลายกิจกรรมกิจการในกลุ่มสีเหลืองที่ค้างมาจากการผ่อนปรนระยะที่ 2 อาทิ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งอาจขยายผ่อนคลายโรงภาพยนตร์ นวดแผนโบราณ ที่ต้องปรับรูปแบบให้บริการ ผ่อนคลายการเดินทางไปต่างจังหวัดของประชาชน ขณะที่โรงเรียนกวดวิชา สวนน้ำ สวนสนุก อาจยังต้องรอและพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะเป็นกลุ่มกิจกรรมกิจการมีความเสี่ยงอยู่ ทั้งหมดรอความชัดเจน อีกครั้งวันที่ 29 พฤษภาคม และคาดว่าทุกประเภทกิจการกิจกรรมจะได้รับการผ่อนคลายหมดภายในเดือนมิถุนายน

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า, สำนักข่าวอินโฟเควส

-นายแพทย์ ธิปไตย พลต.รต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่มีการนำกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 4 มาพิจารณาผ่อนปรนในระยะที่ 3 เช่น โรงภาพยนตร์ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่เข้ามา ส่วนข้อเรียกร้องให้เปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบนั้น เข้าใจว่าทุกฝ่ายได้รับความเดือดร้อน รัฐพยายามที่จะช่วยเหลือให้เต็มที่ แต่ต้องคำนึงถึงการระบาดระลอก 2 จึงต้องหารือร่วมกันอย่างรอบคอบ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีสถานบริการร้านนวดที่ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้เปิดกิจการ/กิจกรรม ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน รวมถึงกระแสว่าจะมีการพิจารณาผ่อนคลายกิจการนวดเพื่อสุขภาพสามารถเปิดให้บริการได้ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน นี้ ว่า จากการหารือร่วมกับผู้ประกอบการร้านนวด ขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการควบคู่กับการป้องกันโรคด้วยทั้งเรื่องสถานที่ การสวมหน้ากากผ้า และการลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สำหรับร้านนวดก็ยังคงย้ำว่าให้บริการช่วงล่างของร่างกายที่ต่ำกว่าศีรษะลงไป และระยะเวลาในช่วงแรกของการเปิดให้บริการนั้นจะต้องยึดตามระยะเวลาที่กรมควบคุมโรคแนะนำ คือ 1 ชั่วโมง หากเรามั่นใจว่ามีความปลอดภัย ก็จะอนุญาตให้ใช้เวลาในการนวดเพิ่มขึ้นตามโปรแกรม และเร็วๆ นี้ สบส.จะร่วมกับกรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจร้านนวด แต่ไม่สามารถ

## ประเด็นข่าว

เปิดเผยพื้นที่ได้ และจากรายงานผู้ป่วยรายใหม่ที่พบในประเทศไทยขณะนี้ เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และพบว่าไปทำงานเกี่ยวกับการนวด ซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-19 (EOC) สธ. เพื่อทำการสอบสวนเชิงลึกกว่า เป็นการติดเชื้อจากการให้บริการนวด หรือ เกิดจากการใช้ชีวิตปกติตอนที่ยังอยู่ต่างประเทศ แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจ หากมีการเปิดให้กิจการนวดในประเทศไทยดำเนินการได้ในระยะต่อไปนี้ ขอให้ผู้ประกอบการร้านนวดในประเทศไทย งดรับหมอนวดไทยที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเข้าทำงาน แม้ว่าจะผ่านการกักกันโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวอินโฟเควส, ข่าวหุ้น, nationweekend, bangkokbiznews, js100, thansetthakij ,newtv, tnthailand, workpointnews, acnews) ทีวี่ทุกช่อง

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงส่วนกิจการนวด - สปา ซึ่งอยู่ในกลุ่มสีเขียว แต่ไม่ได้รับการคลายล็อกในระยะที่ 2 อาจมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับการผ่อนคลายนอกกลุ่มกิจการสีเหลือง ซึ่งตามแผนกำหนดผ่อนคลายนอกกลุ่มที่ 3 ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ส่วนระยะที่ 4 กำหนดเปิดกิจการในวันที่ 15 มิ.ย.อย่างไรก็ตาม รอฟังคำตอบว่าจากที่ประชุม ศบค. วันที่ 29 พฤษภาคม

### 2.การอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควส, tnthailand, isaranews, newstv, natiointv, kaohoon, thaipbs, thestandard, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ระบุ การใช้เงินกู้ ส่วนของงานด้านสาธารณสุขวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท นั้น จะจัดสรรบางส่วนหนึ่งให้กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อค้นหา ทดลองวัคซีนให้ได้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแชมป์สาธารณสุข และเป็นผู้นำสาธารณสุขอย่างแท้จริง ย้ำว่าเงินทุกบาท ห้ามใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือใช้แล้วทิ้ง แต่ต้องนำไปพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ เครื่องมือแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

-นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล อภิปรายงบ 45,000 ล้านบาท ที่จะนำมาใช้ในส่วนของสาธารณสุข ที่เทียบเท่ากับงบลงทุนของ สธ. 4 ปี เมื่อไปดูรายละเอียดใน พ.ร.ก. ปรากฏว่ามีเพียง 5 บรรทัด เขียนไว้ว่าจะนำไปใช้ใน 5 ส่วน คือ ค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย ค่าวัคซีน ซึ่งวัคซีนถือว่าเป็นเพียงส่วนน้อยของงบประมาณที่เตรียมไว้ ส่วนการรับมือกับการลือคตาวนัตถุประสงค์คือให้คนไข้ไม่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนระบบสาธารณสุขจะรับมือได้ แต่ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ต้องการให้คนที่อยู่ในภาวะการลือคตาวนัตถุประสงค์ต้องอดตายไปด้วย ดังนั้น การปิดเมืองนาน ๆ เพื่อรอวัคซีนที่เร็วที่สุดในอีก 1 ปี อาจจะทำให้คนอดตายทั้งหมด จึงขอเสนอว่าการปิดเมืองควรจะควบคู่มาพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพของสาธารณสุข เพื่อรับมือกับจำนวนคนไข้ที่อาจจะเพิ่มขึ้น และต้องวางแผนว่ากิจกรรมทางธุรกิจต้องเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง สิ่งที่รัฐบาลต้องทำ คือ การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อย่านำแพทย์และพยาบาลใช้หน้ากากอนามัยอย่างเพียง 1 ชั้นต่อวัน หรือใช้ชุดพีพีอีได้เพียง 1 ชุด โดยไม่สามารถถอดชุดไปเข้าห้องน้ำได้ อย่าย่ำปล่อยให้เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เอง อย่าย่ำปล่อยให้ อสม. หน้ากากผ้าหรือเจลแอลกอฮอล์เอง

### 3.การแพร่กระจายของเชื้อในสถานที่ระบบอากาศปิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก, natiointv, workpointnews)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลการศึกษาศึกษาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนักวิจัยชาวฟินแลนด์จากศูนย์ควบคุมโรคเมมซลทูลูหนาน พบว่า เชื้อสามารถแพร่กระจายได้ไกลถึง 4.5 เมตร บนรถโดยสารสาธารณะปรับอากาศ ทำให้ผู้โดยสารติดเชื้อได้หลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนการติดเชื้อในร้านอาหารพบว่า การนั่งรับประทานอาหารในพื้นที่จำกัดที่มีระบบระบายอากาศแบบปิด และใช้เครื่องปรับอากาศที่อากาศไหลเวียนในพื้นที่จำกัด ก่อให้เกิดการติดเชื้อได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่จำกัดที่มีระบบอากาศปิด และใช้เครื่องปรับอากาศ เช่น บนรถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารสาธารณะ ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างให้ได้ 1-2 เมตร บนโต๊ะอาหารอาจต้องมีฉากกั้นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอย จึงเป็นที่มาของคำแนะนำให้ต้องนั่งแยกโต๊ะกันขณะรับประทานอาหาร สำหรับประเทศไทยมีนโยบายการควบคุมโรคที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมแล้ว แต่การจะประสบความสำเร็จต่อไปนั้นต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน

### 4.หักหัวคิว State Quarantine

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ตามกระแสข่าวขณะนี้ที่ว่ามีบุคคลอักษรย่อ “พ” เรียกรับหักหัวคิวจากโรงแรมที่เข้าเป็นสถานที่กักตัวของรัฐ ระหว่างตรวจสอบการแพร่ระบาดของโควิด 19 หากใครทราบเบาะแสหรือมีข้อมูลแจ้งผ่านอินบ็อกซ์ตนได้เลย ถึงแม้ว่า สธ. จะทำหน้าที่ในส่วนตรวจมาตรฐาน แต่เราจะประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ถึงที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เผยถึงความคืบหน้าการติดตามกลุ่มคนเกี่ยวข้องเรียกเก็บค่าหัวคิวจากเจ้าของโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ว่าส่งรายชื่อไปแล้วตามที่มีการร้องเรียนเข้ามา 3-4 คน ตอนนี้นำกำลังสอบต่อว่าเกี่ยวข้องกับใคร อย่างไร และต้องลงโทษ ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล ไม่ใช่เรื่องของหน่วยงาน

### 5.ความคืบหน้าทดลองฉีดวัคซีนในลิง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เผยถึงการทดลองฉีดวัคซีนในลิงเข็มที่ 1 เมื่อ 23 พ.ค. มีกระแสข่าวไม่ประสบความสำเร็จ ว่าไม่คิดว่าข่าวดังกล่าวจะเป็นจริง เนื่องจากเพิ่งฉีดเข็มที่ 1 ไปเพียง 5-6 วัน ปกติการทดสอบไม่ว่าจะเป็นในสัตว์ทดลองหรือในคน จะต้องฉีดเข็มที่ 2 ขึ้นไป ร่างกายจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ จากเข็มที่ 1 จะต้องใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันที่ 23 พ.ค. เข็มที่ 2 ต้องรออีก 4 สัปดาห์ถัดไป

## ประเด็นข่าว

จึงจะทราบผลการทดสอบวัคซีนที่ใช้

## สถานการณ์อื่นๆในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newstv

-ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราช เตือนโอกาสโควิด 19 ระบาดรอบ 2 มีแน่ เชื่อมีคนป่วยตายมากกว่าเดิม 2 เท่า แนะนำใจ  
โรคนี้อยู่กับเราไปอีกปีครึ่ง-2 ปี คาดมีวัคซีนเร็วสุดปีหน้า แนะนำ 3 ฝ่าย รัฐบาล นักธุรกิจ ประชาชน ต้องช่วยกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, เส้นทางเศรษฐี, thestandard, hooninside, efinancethai)

-บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงประเด็นเรื่อง รถไฟฟ้าบีทีเอส เตรียมเปิดหน้าต่างวิ่งให้บริการประชาชน ว่า ลักษณะของ  
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นพื้นที่เปิดโล่ง และอยู่ระดับที่สูงกว่าพื้นถนน ในขณะที่ขบวนรถเปิดประตูรับ – ส่งผู้โดยสาร โดยเฉลี่ยระยะห่างแต่ละสถานี  
ไม่เกิน 2-3 นาที อากาศจะมีการถ่ายเทไหลเวียนได้อย่างเพียงพออยู่แล้ว บริษัทจึงพิจารณาว่า การเปิดหน้าต่างรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการนั้นยังไม่มี  
จำเป็น

## Fake news

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-ตามที่มีการโพสต์ข้อความ “กินอาหารที่เป็นด่าง สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้” ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรม  
ควบคุมโรค พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ขณะนี้ยังไม่มียังมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยที่ชี้ชัดว่าอาหารจำพวกด่างมีผลช่วยรักษา COVID-  
19 ได้

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, อินโฟเควสท์, โพสต์ทูเดย์,  
New18, สำนักข่าวอินโฟเควสท์ไทย, ฐานเศรษฐกิจ)

-WHO เตือนทวีปอเมริกา เป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด 19 แห่งใหม่ไปแล้ว ผลการศึกษาคาดบราซิลประเทศเดียว จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า  
125,000 คน ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม และยังคงต่อไปไม่ช้าเวลาที่ภูมิภาคนี้จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

-กรุงวอชิงตัน ดีซี ประกาศจะยกเลิกมาตรการให้ประชาชนอยู่กับบ้านในวันศุกร์นี้ และเตรียมกลับมาเปิดเศรษฐกิจเฟสแรก

-สหรัฐฯ หลายรัฐเริ่มเปิดเศรษฐกิจ ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตต่อสัปดาห์ของผู้ป่วยโควิด 19 พุ่งสูงขึ้นใน 20 รัฐ จากทั้งหมด 50 รัฐของสหรัฐฯ มาก  
ที่สุด คือ รัฐอลาบามา รัฐมิสซูรี รัฐนอร์ทแคโรไลนา

-อียู เตรียมเปิดแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษไวรัสโควิด มูลค่า 1 ล้านล้านยูโร

-อังกฤษ จะปิดสถานทูตในเกาหลีเหนือเป็นการชั่วคราว และเรียกจนท.กลับประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางเข้าเกาหลีเหนือเพื่อสกัดกั้นโค  
วิด 19

-เกาหลีใต้ พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 79 ราย สูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน ในจำนวนนี้ 69 คน พบที่ศูนย์จัดส่งสินค้าของบริษัทขายสินค้าออนไลน์คูปัง  
ในเมืองบุงซอน สาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาด เพราะไม่ทำตามมาตรการป้องกัน

-บังกลาเทศ ระบุ มีชาวโรฮิงจาจำนวนราว 15,000 คน ต้องกักตัว หลังจากกักขังชาวโรฮิงจาที่ติดเชื้อโควิด 19 ในค่ายพักพิงเพิ่มขึ้นเป็น 29 ราย

-ฝรั่งเศส อิตาลี และเบลเยียม สั่งเลิกใช้ยา "ไฮดรอกซีคลอโรควิน" กับโควิด 19

-ฟิลิปปินส์ เตรียมปลดล็อกกรุงมะนิลา เฟสแรก 1-15 มิ.ย.

-นิวซีแลนด์ ไม่มีผู้ป่วยโควิด 19 ในรพ.แล้ว เหลือผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงเพียง 8 ราย และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน 6 วัน

-ยุโรป มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 อย่างน้อย 172,000 คน

-บราซิล คุมโควิดไม่อยู่ 1 วันป่วยใหม่เพิ่มกว่า 2 หมื่นราย

-อินโดนีเซีย ที่เมืองสุราบายา โรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มตัดสินใจรับผู้ป่วยเพิ่ม เนื่องจากเตียงไม่เพียงพอ และพบว่ามีอัตราการติดเชื้อในจังหวัดชวา  
ตะวันออกนับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. พุ่งขึ้น 300 % จนทำให้มียอดติดเชื้อรวมในจังหวัดอยู่ที่ 4,313 คน

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อสะสม 5,707,637 ราย เสียชีวิต 352,746 ราย รักษาหายแล้ว 2,449,501 ราย  
สหรัฐ มีผู้ติดเชื้อ 1,725,808 ราย เสียชีวิต 100,625 ราย บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 394,507 ราย เสียชีวิต 24,593 ราย รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 370,680 ราย  
เสียชีวิต 3,968 ราย สเปน มีผู้ติดเชื้อ 283,339 ราย เสียชีวิต 27,117 ราย อังกฤษ มีผู้ติดเชื้อ 265,227 ราย เสียชีวิต 37,048 ราย

## คดีอุ้มบุญข้ามชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงคดีอุ้มบุญข้ามชาติ ว่า มีแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาขอตัวแล้ว 5 ราย ซึ่งเป็นแพทย์จากสถานพยาบาล  
5 แห่ง และนักวิทยาศาสตร์ 1 ราย ทั้งหมดมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ พ.ศ. 2558  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นโทษหนัก

ด้านพล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาทราบเรื่องแล้ว โดยจะทำหนังสือไปยัง บก.ปคม. ในการขอข้อมูล  
เกี่ยวกับคดีดังกล่าวเพื่อมาพิจารณาว่า แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีความผิดอะไรอย่างไรบ้าง เข้าข่ายเรื่องจริยธรรมอะไรอย่างไร และจะพิจารณาไปตาม  
พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมต่อไป



## ประเด็นข่าว

### ปกป้อง ผอ.รพ.ขอนแก่น

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน บ้านเมืองออนไลน์ Hfocus koratdaily nationtv.

-ที่ รพ.ขอนแก่น เมืองครุฑแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสทวิชาชีพรพ.ขอนแก่นกว่า 500 คน พร้อมใจกันนำดอกกุหลาบมามอบให้กับ นพ.ชาญชัย จันทรรวัชชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ภายหลังจากทางคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเข้ารับฟังข้อเท็จจริงและการเปิดใจจากทาง นพ.ชาญชัย กรณีมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงถึงขั้นต้องออกจากราชการ มีผู้ร้องเรียนโดยเขียนบัตรสนทนاته่าไม่ระบุชื่อ โดยใช้สรรพนามว่าข้าราชการเกษียณรพ.ขอนแก่น กล่าวหาว่า นพ.ชาญชัยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและระเบียบของทางราชการ ส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุข โดยมีประเด็นหลักในการร้องเรียนคือ เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ร้อยละ 5 เข้าบัญชีกองทุนพัฒนารพ.ขอนแก่น ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561 นพ.ชาญชัยได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงความบริสุทธิ์ในประเด็นที่ถูกร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานต่างๆ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าทางรองปลัด สธ.มีหนังสือเลขที่ สธ.532/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง นพ.ชาญชัยอีกครั้ง ทำให้ทางองค์กรแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสทวิชาชีพรพ.ขอนแก่นได้มีความสงสัยและตั้งข้อสังเกตว่าการสอบสวนหาข้อเท็จจริง รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงมีความซ้ำซ้อน มีพฤติการณ์น่ากังขาและไม่เป็นธรรมหลายประเด็น

นพ.ชาญชัย ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า คงให้กระบวนการสอบสวนเดินหน้าไปตามระเบียบของกระทรวงฯ ณ ขณะนี้ตนยังมีสถานะเป็น ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น ยังไม่มีคำสั่งให้โยกย้ายไปไหน รอจนกว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จ ตนมั่นใจในความบริสุทธิ์ไม่ได้มีพฤติการณ์ตามที่ถูกล่ามโซ่ ซึ่งตอนนี้เหลือประเด็นที่ถูกสอบสวนเพียงเรื่องเดียวคือกรณีการรับบริจาคเงินของโรงพยาบาล นพ.ชาญชัย ยืนยันว่า ตนได้ปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงฯในมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา อย่างเคร่งครัด และบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น มีหลักฐานการเดินบัญชีและมีคณะกรรมการรับผิดชอบชัดเจน จึงเป็นไปได้ที่จะมีการยกยอก เรื่องนี้บุคลากรภายในทราบกันดีตนขอยืนยันว่า เรื่องที่ถูกล่ามโซ่ไม่เป็นความจริง

ด้าน พญ. กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น ระบุว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการกลั่นแกล้งกันภายในองค์กร บัตรสนทนาก็ที่ร้องเรียนไปยังกระทรวงไม่ระบุชื่อ บอกแค่ว่าเป็นข้าราชการเกษียณจากรพ.ขอนแก่น ความพยายามที่จะให้ท่าน ผอ.ชาญชัยพ้นจากตำแหน่ง สร้างความเสียหาย ต่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเป็นอย่างมาก การบริหารงานของ นพ.ชาญชัยที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมมาภิบาลตรวจสอบได้ พวกเราอยากให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผลงานของ ผอ.ชาญชัย นับจากที่เข้ามาบริหารงานเป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลขอนแก่น สามารถฟื้นฟูสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล ตอนเข้ามารับตำแหน่ง ผอ.รพ.ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 รพ.ขอนแก่นมีปัญหาขาดทุนกว่า 200 ล้านบาท นานนับ 10 ปีติดต่อกัน แต่กลับพลิกฟื้นมีกำไรและมีเงินบำรุงคงเหลือกว่า 200 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 ที่สำคัญได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากภาคเอกชนและพระเถระผู้ใหญ่ ทำให้โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับบริจาคและช่วยเหลือทั้งในด้านเงิน อาคารสถานที่ และเครื่องมือแพทย์ เป็นมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท เช่น การปรับปรุงสร้างห้องผ่าตัดทันสมัยสีเอนกประสงค์ ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของภาคอีสาน ขอฝากถึง ท่านอนุทิน รมว.สธ.ช่วยให้ความเป็นธรรมกับคนปฏิบัติงานด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านีปี 2561 นพ.ชาญชัย เคยถูกย้ายไปเป็นผอ.รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ซึ่งเป็นการย้ายโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ถูกถามตามธรรมเนียมปฏิบัติ และเป็นการย้ายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ต้องแต่งตั้งตัวชั่วคราว คัดค้านการย้าย สุดท้ายมีคำสั่งจากนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ สธ. ณ ขณะนั้น ให้ย้ายนพ.ชาญชัยกลับมา รพ.ขอนแก่นตามเดิม กระทั่งมีการส่งบัตรสนทน่ที่ร้องเรียน นพ.ชาญชัย เรียกรับเงินบริษัทยา และมีการตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริง สุดท้ายตั้งข้อกล่าวหา ผิดวินัยร้ายแรง และแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยขั้นตามที่เป็นข่าว ณ ขณะนี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เพจGossip สาสุข

-โพสต์ข้อความว่า เรื่องบัตรสนทน่ที่กล่าวหาหรับเปอร์เซ็นต์จากบริษัทยานั้นเป็น “เรื่องปกติ” สำหรับกระทรวงนี้อยู่แล้ว ถ้าถามพวกผู้แทนยา ทุกคนคงหัวเราะ เพราะเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่ในวงการเขาไม่พูดกันเท่านั้น เมื่ออยู่ดีๆ เกิดมีเรื่อง “แดง” ขึ้นมา ก็หมายความว่ามีความผิดเกิดขึ้นซึ่งอาจหมายถึงมีใครต้องการที่จะ “เลื้อยขา” ใคร หรืออยากจะ “ต่อรอง” อะไรรอบๆ อย่างไรก็ได้ กลับมาที่เรื่องหมอชาญชัย หากเป็นกระบวนการสอบสวนตามปกติและหมอพิสูจน์ได้ ก็คงไม่มีอะไร แต่รอบนี้ ที่แปลกก็คือมีการ “สลัดตัว” ประธานคณะกรรมการสอบสวน จาก พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ เขต 5 ไปเป็น นพ.สุเทพ เพชรหมาก ผู้ตรวจราชการเขต 6 เมื่อมีชื่อ นพ.สุเทพ เป็นคนสอบสวน และเป็น นพ.สุเทพ คนเดียวกับที่ใกล้ชิด “ชมรมแพทย์ชนบท” คนในโรงพยาบาลขอนแก่น จึงเห็นว่า น่าจะมีความพยายาม “เปลี่ยนตัว” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยอาศัยเรื่องนี้ก็เป็นได้ หากจำกันได้ ย้อนกลับไปปี 2561 ตอนที่ นพ.สุชุม กาญจนพิมาย รับตำแหน่งปลัดกระทรวงใหม่ๆ มีคำสั่ง “ย้ายสลัด” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จนทำให้เกิด “มือบวม” แต่งชุดดำประท้วงกันเต็มไปหมด เพราะหลายคนถูกย้ายแบบ “ข้ามหัว” หนึ่งในคนที่โดนย้ายคือ นพ.ชาญชัย ถูกย้ายจากรพ.ขอนแก่น ไปเป็นผอ.รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี และให้ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.ชุมแพ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ผู้ใกล้ชิดปลัดกระทรวง มาเป็นผอ.รพ.ขอนแก่นแทน รอบนั้น หมอเกรียงศักดิ์ ก็กลายเป็น “ตำบลกระสุนตก” มาแล้ว เมื่อข่าวรพ.ขอนแก่นแต่งตั้งชุดดำคำสั่งย้ายหมอชาญชัย และคำสั่งไม่ให้หมอเกรียงศักดิ์มาเป็นผอ.รพ.ขอนแก่น จนในที่สุด ปลัดสุชุม ก็ต้องออกคำสั่งใหม่ ย้ายหมอเกรียงศักดิ์ไปอยู่ที่ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี แทน แล้วเอาหมอชาญชัย กลับมาขอนแก่น เพื่อลดกระแสคัดค้าน

รอบนี้ เมื่อมีการพยายามตั้งกรรมการสอบสวนหมอชาญชัย ชาวโรงพยาบาลขอนแก่นจึงพุ่งเป้าไปที่ “หมอเกรียงศักดิ์” ว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทันที เพราะต้องไม่ลืมว่า ตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา หมอเกรียงศักดิ์นั้น นอกจากมีคนเห็นว่าเดินป่วนเปื้อนอยู่แถวห้องทำงานปลัดกระทรวงอยู่บ่อยๆ แล้ว ยังมีเสียงครหาอีกว่าในการจัดทำ “โผ” แต่งตั้งโยกย้าย ไม่ว่าจะในระดับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้น ก็เป็นเขานี่แหละที่ทำโผ

## ประเด็นข่าว

ไม่เพียงเท่านั้น เกรียงศักดิ์ ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับ อนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. รู้จักกันมาเป็น 10 ปี

แต่รอบนี้ หากจะเล่นเกมนี้ ก็ต้องบอกว่า “ตื่น” ไปหน่อย เพราะขึ้นหะมา ด้วยการย้ายคนเก่าออก ใครๆ เขาก็รู้ทันกันหมดแล้ว แล้วถ้าหมอเกรียงศักดิ์มา ก็อาจเจอแรงต้าน ต้องเจ็บตัวเปล่าๆ ดีไม่ดี อาจลามไปถึงกระแสต้านแพทย์ชนบท ด้านปลัด ไล้รัฐมนตรี ก็ได้ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรทำก็คือ เร่งสอบสวนให้ได้ผลจริง ว่ามีการเรียกรับเปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่ และหากจะต้องย้าย นพ.ชาญชัยออก ย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ เข้าแทน ก็ควรจะตอบสังคมให้ได้ ตอบองค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นให้ได้ว่า ในบรรดาแพทย์ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งหมด คนอื่น “มือไม่ถึง” หรืออย่างไร ถึงต้องเอาหมอเกรียงศักดิ์มาเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลนี้เท่านั้น อย่าลืมว่าการเมืองหมอนั้นเล่นกันแรง ดีไม่ดีอาจเป็นระเบิดลูกใหม่ และอาจสร้างแรงกระเพื่อมให้ทั้งปลัด ทั้งรัฐมนตรี “เหวี่ยง” มากกว่าโรคโควิด -19

### การแพทย์แผนไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า

-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โดย "กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก" จะสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ก.ส.จ.) ตามพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 โดยมีหนังสือเชิญชวนหมอพื้นบ้านให้มาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เจ้าของคอลัมน์ กล่าวว่า เห็นแล้วก็ท้อแท้ใจ ไม่รู้ว่าหน่วยงานเหล่านี้ วันๆ ทำอะไรเพื่อการแพทย์แผนไทยบ้าง ตั้งขึ้นมาเพื่อกินตำแหน่ง ถลุงงบประมาณแผ่นดิน ก็ควรยุบทิ้งไปเสีย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้พูดเกินเลย เพราะวิกฤติโควิด-19 คือใบเสร็จที่บอกเรื่องราวทั้งหมดของแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่างดี หากเปรียบเทียบกับ "สาธารณสุขประชาชนจีน" รัฐบาลจีนระดมความช่วยเหลือจากแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีนอย่างน่าชื่นชม โดยคนจีนได้รับยาแผนจีนในการรักษาจนหาย เรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ไม่มีการดูถูกเหยียดหยามภูมิปัญญาบรรพชน การแพทย์แผนจีน จึงยิ่งใหญ่ ผิดกับเมืองไทยที่เก่งแต่ผลาญงบประมาณ ไม่ได้ส่งเสริมแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านที่มีตำรายาสามารถรักษาโรคร้ายต่างๆ ได้มากมาย "หมอเถร-ชัยรัตน์ นนพชัย" ประชาชนชาวบ้านแห่ง ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี คือ หนึ่งในผู้ได้รับเทียบเชิญจากสาธารณสุขจังหวัด กระซิบมาว่า "ผม...มีอาจเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับเขาได้ เหตุมีภูมิรู้หน่อยด้อยปัญญา" เป็นยังไง "สาแก่ใจผู้มากภูมิปัญญาในวงการ สาธารณสุขไทย" บ้างไหม

### คลังข้อมูลคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์ ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา

-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา พณ. MOU จัดทำคลังข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลด้านทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่ออ้างอิงความเป็นเจ้าของและปกป้องคุ้มครองการลักลอบนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม นำไปบันทึกลงในระบบ TTDKL เพื่อออกรหัสมาตรฐานซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สามารถใช้ในการเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิบัตรด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต่อไปในอนาคต

### โรคในฤดูฝน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว, เว็บไซต์สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ผจก.ออนไลน์, เดลินิวส์, TNN, กรมประชาสัมพันธ์, New18)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือนการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน ที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบ) 2.โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ (อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ และอหิวาตกโรค) 3.โรคติดต่อทางผิวหนัง (ใช้เสื้อถอดออก และใช้ปวดข้อขยุยงลายหรือซิคุนกันยุง) 4.โรคติดต่อที่สำคัญ (เลปโตสไปโรซิส หรือฉี่หนู และมือ เท้า ปาก) และ 5.ภัยสุขภาพ (การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า อันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัด และอันตรายจากการกินเห็ดพิษ) โดยแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย สคร.ทั้ง 12 แห่ง และสปกม.พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

### ภาวะหัวใจล้มเหลว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่หัวใจทำงานผิดปกติ ซึ่งอาจผิดปกติที่โครงสร้างหรือการทำงานของหัวใจ ส่งผลให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้พอเพียง ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากความผิดปกติของโรคเยื่อหุ้มหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ

นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า แนวทางการรักษาแพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย ดังนี้ 1. การรักษาด้วยยา 2.การรักษาที่สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดหัวใจล้มเหลว 3.การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ/เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร 4.การผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงและดูแลสุขภาพตนเอง รับประทานยาตามแพทย์สั่งสม่ำเสมอ หากพบอาการชาวมุม กดบวม เหนื่อยนอนราบไม่ได้หรือต้องลุกมานั่งหอบตอนกลางคืนควรรีบไปพบแพทย์ทันที

### วันงดสูบบุหรี่โลก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า สธ.ควรทบทวนนโยบายควบคุมการสูบบุหรี่ใหม่ด้วยการให้ความสำคัญกับประชาชนในกลุ่ม รายได้น้อย การศึกษาน้อย โดยเฉพาะภาคใต้ มาตรการสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ไม่เคยคิดหรือไม่อยากเลิกสูบบุหรี่ซึ่งมีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูบทั้งหมดว่า หากไม่คิดไม่อยากเลิกสูบบุหรี่แล้ว รัฐควรจะมีมาตรการหรือนโยบายอย่างไร เพื่อลดอันตรายจากควันบุหรี่จากการสูบบุหรี่ให้กับคนเหล่านี้หรือจะปล่อยให้เขาเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะการเจ็บป่วยจากโรคที่มาจากการสูบบุหรี่ การเปิดในกว้างยอมรับหลักฐานวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ และยอมรับความจริงโดยปราศจากอคติอาจจะเป็นทางออกที่

## ประเด็นข่าว

ช่วยชีวิตคนไทยกว่า 10.7 ล้านคนในวันนี้ได้ อยู่ที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงและฝ่ายการเมืองจะกล้าหาญพอที่จะนำแนวคิดใหม่ๆมาใช้เพื่อลดอัตราการสูญหรือของคนไทยลงให้ได้ เพราะหากยังทำแบบเดิมๆ 31 พ.ค.ปีหน้าก็ยังมีคนไทยสูญบุหรืไม่น้อยกว่าเดิม แล้วเราจะประสบความสำเร็จในการลดอัตราการสูญบุหรืได้อย่างไร

### ก้าวทำใจซีซั่น2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เว็บไซต์มติชนออนไลน์, siamsport, ข่าวสด

-พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกษมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เชิญให้เข้าร่วมโครงการ "ก้าวทำใจ" ซีซั่น 2 ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ทำได้ง่าย สนุกสนาน และมีความท้าทาย โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เน้นการออกกำลังกายในบ้าน จาก 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วิ่ง, แอโรบิก, เวตเทรนนิ่ง, โยคะ, คีตะมวยไทย และปั่นจักรยาน สำหรับกิจกรรม "ก้าวทำใจ" ซีซั่น 2 จะจัดในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.

### ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัล

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว สพฉ. MOU ร่วมกับ สวทช. TOT และ ม.เกษตรฯ ในการนำศักยภาพและทักษะความชำนาญของแต่ละหน่วยงานมาวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นระบบบริการดิจิทัล D (digital) 1669 เช่น 5G, IOT, AI, Big data, Block chain เป็นต้น พัฒนา 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินดิจิทัลที่สามารถแจ้งเหตุได้ทั้งเสียง ข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ผ่านระบบคลาวด์ และระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลสำหรับผู้ป่วยในรถพยาบาล ทั้งนี้ สพฉ.นำร่องระบบดิจิทัลนี้ตั้งแต่ปี 2558 ใน จ.อุบลราชธานี และอยู่ระหว่างขยายผลการใช้งานครอบคลุม 60 จังหวัด ภายใน 3 ปี

### จับโรงงานผลิตเครื่องสำอางเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-พ.ต.อ.ภาส สิริสุขะ รองผบก.ตม.3 สตม. นำชุดปฏิบัติการปราบปรามผลิตภัณฑ์และสุขภาพที่ผิดกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนจับกุมผู้ลักลอบผลิตเครื่องสำอางเถื่อน ลักลอบใส่สารอันตรายที่ห้ามใช้เป็นวัตถุในการผลิตสำอาง ในพื้นที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

